



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
30 สิงหาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, mcot,)

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศต่อเนื่องกว่า 3 เดือน แต่เพื่อป้องกันการระบาดระลอก 2 ประชาชนต้องลดความเสี่ยงด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ไม่นำตัวเองไปสัมผัสกับความเสียหายต่างๆ เลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่แออัด เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ รับประทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ที่สำคัญ เมื่อป่วยเป็นไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ ต้องอยู่บ้านพักรักษาตัว ไม่ไปในสถานที่ต่างๆ ป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น และลงทะเบียนเข้า-ออกไทยขณะทุกครั้ง สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกราย จะมีระบบเฝ้าระวังกักตัวใน State Quarantine, Alternative State Quarantine หรือ Alternative Hospital Quarantine นอกจากนี้ บริเวณด่านพรมแดนต่างๆ มีด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังกลุ่มแรงงานและผู้เดินทางเพื่อป้องกันการนำเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ประเทศในแถบอาเซียน ทั้งเวียดนาม ไทย และพม่า ใช้มาตรการล็อกดาวน์ทำให้ควบคุมได้เร็ว เมื่อเกิดการระบาดในรัฐยะไข่ พม่าก็ใช้การล็อกดาวน์เช่นกัน ทำให้ความเสี่ยงของโรคง่ายอยู่บริเวณรัฐยะไข่ ฝั่งตะวันตกของพม่า ยังไม่ถึงฝั่งตะวันออกที่ติดกับชายแดนไทย ขณะที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ระบาดระลอก 2 ยังป้องกันได้ดีเท่าที่ควร บทเรียนจากการล็อกดาวน์ของเวียดนามและกัมพูชาสามารถนำมาปรับใช้กับไทยได้ คือ หากเกิดการระบาดภายในประเทศ การล็อกดาวน์จะเป็นเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาด และยังคงมาตรการส่วนบุคคล ทั้งสวมหน้ากาก ล้างมือ กินร้อนช้อนกลางส่วนตัว เว้นระยะห่าง ส่วนกรณีตรวจเจอเชื้อโควิดในคนที่หายแล้ว ยังเจอเชื้อหลงเหลือในร่างกายได้ ต่อเนื่อง 2-3 เดือน เหมือนกรณีหญิง 2 รายที่มาตรวจเพื่อกลับไปทำงานที่ดูไบแล้วพบซากเชื้อ การตรวจด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อดูความสมบูรณ์ของตัวไวรัส ซึ่งพบว่ามีอยู่แค่ 10% และ 20% เท่านั้น เปรียบเสมือนซากสัตว์ที่ตายแล้ว

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, thebankokinsight, businesstoday, sanook, kapook)

- ศบค.รายงานสถานการณ์วันที่ 29 ส.ค. 2563 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 30 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางมาจากเนเธอร์แลนด์ ถึงไทย 15 ส.ค. 2563 เข้ากักตัวใน State Quarantine จ.ชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 26 ส.ค. (วันที่ 12 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 5 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,242 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 111 ราย เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,411 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, สปริงนิวส์

- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ 1 ก.ย. จนถึง 30 ก.ย. 2563

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มติชน

- นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ลงนามในประกาศ ก.แรงงาน รองรับการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 2 ฉบับ มีผลใช้บังคับแล้ว เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวตามมติเมื่อ 4 ส.ค. 2563 เข้าประเทศเป็นการเฉพาะ 4 กลุ่ม ซึ่งครบวาระการจ้างงาน และการอนุญาตให้ทำงานในเขตพื้นที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุด รับผิดชอบการขอใบอนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน โดยกลุ่มที่ 1-3 ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางาน กทม. ส่วนกลุ่ม 4 ยื่นขอได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ตั้งแต่ 17 ส.ค.-31 ต.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามกีฬา, thestandard)

- พล.ต.ท.อำนาจ นิมมะโน โฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า สมาคมฯ จะลงนามความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. เป็นประธาน ทั้งนี้ ขอให้สโมสรนำนักฟุตบอลไปตรวจหาโควิด-19 ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ย. 2563 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำจังหวัด 15 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พิชญะโลก กระบุงวราสารณสุข ชลบุรี อุตรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ สมุทรสงคราม ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี สงขลา ภูเก็ต และตรัง

ประเด็นผลกระทบ

1.แผนต่างชาติเที่ยวไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- นายดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ กล่าวว่า ถ้าจะให้ภูเก็ตโมเดลเกิดขึ้นโดยเร็ว ศบค.และ สร. ต้องลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับท้องถิ่น ทั้งด้านผู้ประกอบการให้เข้าใจถึงการใช้นโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจและ

ประเด็นข่าว

ลดความกังวลให้คนท้องถิ่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยว โดยก.การท่องเที่ยวฯ อยากเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไทยตั้งแต่ 1 ต.ค. ดังนั้น ศบค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่เป้าหมายที่จะเปิดรับต่างชาติ และหารือผู้ประกอบการในการกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายวิจิต ปรกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เห็นด้วยที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่เงื่อนไขต้องกักตัว 14 วัน อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตัดสินใจเดินทางยาก เพราะปกติใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้น แต่อาจดึงดูดใจนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จากพื้นที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่มีระยะการท่องเที่ยวแบบพักค้างยาวกว่า อยากเสนอให้ภาครัฐอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากเมืองหรือประเทศที่ไม่มีผู้ติดเชื้อมาก่อน 60 วัน สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งอาจกำหนดพื้นที่ให้เดินทางท่องเที่ยวแบบเฉพาะเจาะจง และไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่และข้ามจังหวัดก่อนระยะปลอดภัย โดยนอกจากภูเก็ต อาจขยายไปในจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ของไทยด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รว.การท่องเที่ยวฯ เปิดเผยว่า วันที่ 5-6 ก.ย.นี้ ททท.จะร่วมกับ สธ. มหาดไทย และคมนาคม ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจความพร้อม เก็บข้อมูล ทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นผ่านการทำประชาพิจารณ์จากผู้ประกอบการท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ภูเก็ต ส่วนพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จะลงพื้นที่ ตรวจความพร้อมของโมเดล “สมุยบับเบิล” ภายในเดือนก.ย.

2.มาตรการเฝ้าระวังชายแดนพม่า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-ที่ จ.แม่ฮ่องสอน พ.อ.ยรรยง ทิพาภรณ์ ประธานคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (TBC) ฝ่ายไทย พร้อมคณะ เดินทางไปพบกับทหารเมียนมา บริเวณสันเขตนแดนไทย-เมียนมา ช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือให้แรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เดินทางผ่านช่องทางด่านถาวรที่เปิดให้ผ่านเข้า-ออก เท่านั้น ฝ่ายเมียนมา ได้ขอร้องไทยช่วยผ่อนผันให้ประชาชนของบ้านเสาหินทั้งฝั่งไทยและเมียนมาเดินทางไปมาหาสู่เพื่อซื้อขายสินค้าในระดับชุมชน เนื่องจากหน้าฝน ฝั่งเมียนมา ยานพาหนะไม่สามารถเดินทางได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (เนชั่นทีวี, 77kaoded, thaiPBS)

-ผวจ.ระนอง คุ่มเข้มแนวชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล ทหาร ตชด. จัดชุดลาดตระเวนตลอดแนวชายแดน เพิ่มความถี่และครอบคลุมในทุกจุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ sanook

-ที่จ.ตาก ฝ่ายความมั่นคง 5 อำเภอชายแดน ประกอบด้วย อุ่มผาง พบพระ แม่สอด ท่าสองยาง และแม่ระมาด จัดกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาของแรงงานชาวเมียนมา และจับกุมชาวเมียนมาลักลอบเข้าประเทศรวม 13 คน นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ระมาด ดำเนินคดี ขณะเดียวกันรับแจ้งจากรพ.แม่ระมาด มีบุคคลต่างด้าวได้รับอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำบาดเจ็บสาหัส มารักษา 2 ราย เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวบุคคลต่างด้าวที่บาดเจ็บไว้เป็นผู้ต้องหา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-รองผวจ.เชียงราย ร่วมประชุมหารือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย จ.เชียงราย มี 4 อำเภอที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา และสามารถเดินทางข้ามพรมแดนตามเส้นทางธรรมชาติได้ตลอดแนวชายแดน โดยตั้งแต่ 23 มี.ค. - 26 ส.ค. 2563 สามารถจับกุมผู้ลักลอบข้ามแดนได้ 151 ราย เป็นชาวเมียนมา 83 ราย, ไทย 54 ราย, ลาว 12 ราย และจีน 2 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77 kaoded

-ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ตรวจสอบการณ์ชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรับมือป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติ ตั้งจุดตรวจสกัด 23 หมู่บ้านชายแดนแม่สาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, สปริงนิวส์)

-ผบ.ตร. สั่งตำรวจ ตม. และตชด. คุ่มเข้มพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา หลังมีการลือกวางนเมืองชิตเว ป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (บ้านเมือง)

-นายอินสูณ การะยม ผู้ใหญ่บ้านแม่ปะห้วยกะโหลก พร้อมด้วย นายธีระวัฒน์ ธนพนธ์สกุล แพทย์ประจำตำบลแม่ปะ นำเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านห้วยกะโหลก เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบต.แม่ปะ เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านห้วยกะโหลก และ อสม.บ้านห้วยกะโหลก คัดกรองแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในบ้านห้วยกะโหลก หมู่ที่ 4 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ทั้งหมด 700 คน แบ่งเป็นชาย 340 คน หญิง 360 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า

-ที่บริเวณจุดผ่อนปรนชั่วคราว บ้านพระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีชายแดนติดกับ อ.พญาตองซู ประเทศเมียนมา ไม่พบแรงงานหรือประชาชนชาวเมียนมาเดินทางข้ามมายังฝั่งไทย เนื่องจากทางการของประเทศเมียนมาตั้งจุดตรวจไม่ให้ประชาชนข้ามมาฝั่งไทย ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทย ร่วมกันเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด

-ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ กำชับนายอำเภอ 8 อำเภอติดชายแดนประเทศเมียนมา กำชับ ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ติดต่อกับช่องทางธรรมชาติชายแดน ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยให้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน

3.กต.เร่งประสานซาอุฯ ช่วยจนท.ไทยป่วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(คมชัดลึก, มติชน)

ประเด็นข่าว

-นายเชิดเกียรติ อัครถาวร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก กต. กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือ นายหมัด มะมิน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชาวไทยของสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่กำลังรักษาตัวอยู่ในกรุงริยาดและประสงค์จะเดินทางกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทย ว่า รมว.ต่างประเทศสั่งการให้กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการนำนายหมัดกลับมาและให้การดูแลเมื่อมาถึงประเทศไทย โดยผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ของนายหมัด พบว่าปลอดภัย ก.การต่างประเทศ ประสานงานกับครอบครัวและก.แรงงาน นำตัวกลับมารักษาต่อที่ไทยด้วยเที่ยวบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ (Air Ambulance) ซึ่งมีทีมแพทย์ประจำยานพาหนะ เดินทางออกจากสิงคโปร์ไปยังซาอุดีอาระเบีย และจะเดินทางออกจากซาอุดีอาระเบียกลับถึงประเทศไทยในต้นสัปดาห์หน้า และมีทีมแพทย์จากรพ.รับตัวนายหมัดมารักษาต่อไป ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ของไทยในซาอุดีอาระเบีย ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 ราย ได้แก่ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทย 1 ราย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคนไทยของสถานเอกอัครราชทูตไทย 1 ราย และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสำนักงานแรงงาน 2 ราย

4.โควิด 19 เข้าใกล้ไทยมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า โควิด-19 เข้ามาใกล้ประเทศไทยมากขึ้น นับแต่ต่อไปเราต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งขึ้นในการควบคุมโรค ถ้ามีการพบภายในประเทศไทยจะต้องควบคุมให้เกิดการระบาดให้น้อยที่สุด ให้ระบบสาธารณสุขรองรับได้ ประชาชนทุกคนสามารถดำรงชีวิตได้ และเกิดความสูญเสียให้น้อยที่สุด ทุกคนต้องช่วยกันอย่าลืมนโยบายวินัย ใส่น้ำกากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ กำหนดระยะห่างของบุคคลและสังคม เพื่อการแพร่กระจายของโรคให้น้อยที่สุด

5.การพัฒนาวัคซีนจากไบยาสูบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์)

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัทไบยา ไฟโตฟาร์ม ได้พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากไบยาสูบชนิดพิเศษ โดยมีการใส่รหัสพันธุกรรมของไวรัสเข้าไปในต้นไบยาสูบเพื่อสั่งให้มีการผลิตโปรตีนพิเศษป้องกันโควิด-19 จากนั้นนำไบยาสูบมาสกัดโปรตีนอีกครั้ง เมื่อนำไปฉีดในหนูทดลองและลิงทดลอง 2 เข็ม พบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิด-19 ได้ในระดับสูง ประสิทธิภาพเทียบเคียงกับการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กำลังดำเนินการ แต่ยังไม่ได้ทดลองในคน เพราะต้องทำให้โปรตีนมีความบริสุทธิ์สำหรับคนก่อน หากประสานความร่วมมือกับโรงงานในประเทศไทยได้ จะสามารถผลิตวัคซีนตัวนี้ภายใน 3 เดือน และนำสู่การทดลองในคนต่อไป ได้นำเสนอให้รมว.สธ.ทราบแล้ว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย, nantv, tnthailand, thebangkokinsight, xinhuaithai)

-**เมียนมา** ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองชิตเว เมืองท่าและเมืองหลักของรัฐยะไข่ ประกาศขยายเวลาห้ามผู้เดินทางทั้งหมดเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวออกไปถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้

-**เกาหลีใต้** พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 300 ราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแสดงความกังวลว่ากรุงโซลซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดอาจเผชิญปัญหาขาดแคลนเตียงผู้ป่วย

-**จีน** ทางกรมเมืองอู่ฮั่น ประกาศจะเปิดโรงเรียนทั้งหมดอีกครั้งในวันอังคารหน้า ด้านทางการจีน จับกุมตัวผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 5,797 ราย ความผิดส่วนใหญ่ได้แก่ จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ปกปิดประวัติการเดินทาง ยกยอกเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19

-**อินเดีย** เตรียมขึ้นบัญชีห้ามผู้โดยสารไม่สวมหน้ากากอนามัยบิน โดยกำหนดให้การสวมหน้ากากอนามัยเป็นมาตรการป้องกันภาคบังคับ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

-**นิวซีแลนด์** นายกรัฐมนตรีโพสดีวีดีโอทำหน้ากาผ้าใช้เอง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

-**ฮ่องกง** เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมโครงการตรวจหาโควิด-19 โดยสมัครใจ เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ย.

-**สหรัฐฯ** นักวิจัยพบชาวอเมริกันติดเชื้อโควิด-19 ซ้ำเป็นรายแรกของประเทศ อาการหนักกว่าครั้งแรก ด้าน FDA สหรัฐฯ ขยายขอบเขตการอนุญาตให้ใช้ยาต้านไวรัส เรมเดซิเวียร์ รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ที่รพ.ได้ทั้งหมด

-**ฝรั่งเศส** เตือนอาจต้องล็อกดาวน์รอบ 2 หากสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น

-**มาเลเซีย** ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมทางสังคมจนถึงสิ้นปี และห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ หลังยังพบการระบาดแบบกลุ่มก้อน และไม่มีสัญญาณว่าการระบาดจะสิ้นสุดเร็วๆ นี้

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 281,528 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 24,906,502 ราย อาการรุนแรง 61,188 ราย รักษาหายแล้ว 17,296,990 ราย เสียชีวิต 841,290 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐฯ 2.บราซิล 3.อินเดีย 4.รัสเซีย 5.เปรู ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 121

ยกร่างพรบ.โรคติดต่อฉบับใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และประเด็นของร่างพ.ร.บ.โรคติดต่อ (ฉบับที่...)พ.ศ.... ตั้งแต่ 18 ส.ค.- 1 ก.ย. 2563 เนื่องจากพ.ร.บ.เดิมบังคับใช้มา 5 ปี และออกแบบไว้สำหรับการ

ประเด็นข่าว

ควบคุมโรคแบบเล็กน้อยหรือเฉพาะบุคคล ไม่ได้ครอบคลุมถึงการระบาดขนาดใหญ่ หรือระดับนานาชาติ และไม่ได้ครอบคลุมมาตรการเชิงป้องกันที่จะมีบทบาทหากไม่ปฏิบัติตาม เมื่อนำมาใช้จริงในสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงพบว่ามีปัญหา ทั้งนี้ หากมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มาตรการทางกฎหมายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการปัญหาได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว. สธ. กล่าวภายหลังหารือร่วมกับคณะกรรมการการสาธารณสุข วุฒิสภา โดยมี นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธาน กมธ.สธ. วุฒิสภา และ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองประธาน กมธ.สธ. ร่วมหารือที่ สธ.ว่า กมธ.สธ.วุฒิสภา ได้ให้ข้อชี้แนะแนวทางที่ สธ. ควรปฏิบัติ ซึ่งสธ.พร้อมปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดการบริการที่ดีต่อประชาชน และแม้จะเป็นงานปกติที่ สธ.ทำอยู่แล้ว แต่อยากเร่งรัดให้ทำเร็วขึ้น และให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม

นพ.เจตน์ กล่าวว่า สำหรับเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก แต่มีประเด็นปัญหาปลีกย่อยต้องหาทางแก้ไขกันไป ส่วนนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ เข้าใจว่าเป็นเพียงนโยบาย ซึ่งต้องทดลองก่อนจะผลักดันให้เกิดเป็นโครงการ หรือปรับเปลี่ยนใช้ทั้งประเทศ แต่สิ่งสำคัญต้องยึดหลักการเดิม คือ ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ใกล้ที่ทำงาน ไม่เช่นนั้นจะเกิดการกระจุกตัวของผู้ป่วยในการมาใช้บริการ

ด้าน นพ.ณรงค์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือการปฏิรูปในเรื่องการกระจายอำนาจให้กับเขตพื้นที่เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และให้ประชาชนร่วมบริหารรพ. หลักๆ คือ ลดอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาการบริหารในรูปแบบนี้ยังไม่ชัดเจน

ฟ้องสธ.16 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีผู้บริโภค นางกฤติกา ฤทธิจันทร์ อายุ 34 ปี ชาว จ.ร้อยเอ็ด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องส.สธ. เป็นจำเลยฐานละเมิด เรียกค่าเสียหาย 16,500,000 บาท จากกรณีทันตแพทย์ รพ.ในจ.นราธิวาส ทำหัตถการฟันหักคาที่งไว้หลังผ่าตัดนานหลายปี มีผลกระทบต่อเส้นประสาท ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง เพื่อมีคำสั่งว่าจะรับฟ้องหรือไม่ในวันที่ 15 ธ.ค.

สธ.-กต. รับแรงงานประสออุบัติเหตุที่ไต้หวันกลับมารักษาต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล 3, thailandplus, จส.100, innnews, สำนักข่าวไทย

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว. สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลไทยทราบว่า มีแรงงานชายไทย อายุ 55 ปี ภูมิลำเนา จ.อุดรธานี ประสบอุบัติเหตุกระดูกสันหลังได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง รักษาและทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องอยู่ที่ไต้หวัน ตั้งแต่มี.ค. 2563 ต้องการเดินทางกลับประเทศเพื่อมารักษาต่อ จึงมอบหมายให้ สธ. และ กต.ประสานงานเพื่อรับคนไทยรายนี้กลับประเทศเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งแพทย์ผู้ให้การรักษาลงความเห็นว่าสามารถเดินทางได้โดยต้องมีพยาบาลดูแลตลอดการเดินทาง และวันที่ 27 ส.ค. 2563 เวลา 13.50 น. ผู้ป่วยเดินทางถึงประเทศไทย โดยมีทีมแพทย์จากรพ.ภูมิพลอดุลยเดช รับตัวจากสนามบินส่งไปที่รพ.ทันทีเพื่อรักษาต่อเนื่องและเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ตามมาตรการของสธ. เป็นเวลา 14 วัน โดยจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เตือนกินกลอย เสี่ยงอาหารเป็นพิษ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2559-2563 พบเหตุการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานกลอย 11 เหตุการณ์ ผู้ป่วย 172 ราย เสียชีวิต 2 ราย ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเข้ารับการรักษาในรพ. 36 ราย ส่วนใหญ่เกิดในเดือนส.ค. รองลงมาคือ ธ.ค. ก.ย. และมี.ค. ภูมิภาคที่พบเหตุการณ์สูงสุด คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 เหตุการณ์ รองลงมาคือภาคใต้ 1 เหตุการณ์ และภาคตะวันออก 1 เหตุการณ์ เดือนส.ค. 2563 พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานกลอยเป็นกลุ่มก้อน 2 เหตุการณ์ ที่นครพนม และนครราชสีมา รวม 27 ราย ส่วนใหญ่มีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผลการสอบสวนโรคพบว่าผู้ปรุงกลอยคาดว่ามีกรล้างซัดสารพิษจากแหล่งที่ขายมาแล้ว จึงไม่ได้ทำการซัดสารพิษอีกครั้งก่อนนำมาปรุงอาหาร ทั้งนี้ คาดว่ามีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานกลอยเพิ่มขึ้น เนื่องจากฤดูฝนเป็นช่วงที่กลอยกำลังออกดอกและมีหิว ทำให้มีพิษสูงกว่าฤดูอื่นๆ แนะนำเลือกซื้อกลอยจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีการซัดพิษแล้ว หากไม่แน่ใจควรปรุงกลอยโดยผ่านกรรมวิธีการซัดพิษที่เหมาะสมก่อนทุกครั้ง หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กรับประทานกลอย เนื่องจากหากได้รับสารพิษแม้ปริมาณเล็กน้อยอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าผู้ใหญ่

พื้นปูบ้านหลังน้ำท่วม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมพื้นปูบ้าน เพราะหากปล่อยให้วันนานจะกลายเป็นแหล่งสะสมและแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อรา ซึ่งการกำจัดเชื้อราในบ้านทำได้ 3 ขั้นตอนคือ 1.พื้นผิววัสดุที่พบเชื้อราให้ใช้กระดาษทิชชู หรือกระดาษหนังสือพิมพ์พรมน้ำให้เปียกเล็กน้อยเช็ดพื้นผิวไปในทางเดียว แล้วนำกระดาษทิชชู หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ทั้งลงในถังขยะที่ปิดมิดชิด 2.ใช้กระดาษทิชชู หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำผสมสบู่ หรือน้ำยาล้างจานเช็ดซ้ำในจุดที่มีเชื้อราอีกครั้ง และ 3.ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อรา เช่น น้ำส้มสายชู 5-7% หรือแอลกอฮอล์ 60-90% เช็ดทำความสะอาด เพื่อทำลายเชื้อในขั้นตอนนี้สุดท้าย

แจ้งความคลินิกเสริมหน้าอกเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ข่าวสด

-นายพลชนะ แพนของผู้เสียชีวิตจากการดูดไขมันเสริมหน้าอกที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านยานนาวา เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับคลินิก หลังแฟนสาวเข้าไป

ประเด็นข่าว

ดูดไขมันเสริมอกราคา 62,000 บาท เมื่อ 22 ส.ค. มีอาการเจ็บและมีน้ำไหลออกมาจากแผล วันถัดล้าแผลมีอาการเกร็ง ต้องนำตัวส่งร.พ.ย่านสุขุมวิท จ่ายค่ารักษา 400,000 กว่าบาท และเสียชีวิตเมื่อ 27 ส.ค. คลินิกได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจ จะช่วยค่าทำศพ 100,000 บาท แต่ไม่ได้กล่าวถึงค่ารักษาพยาบาล

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ขณะนี้กองกฎหมาย ได้ประสานกับแฟนของผู้เสียชีวิตแล้ว ภายในสัปดาห์หน้าที่มีกฎหมายจะลงพื้นที่ตรวจคลินิก เพื่อตรวจสอบเวชระเบียนการรักษา ตรวจสอบผู้ดำเนินการ สถานที่ที่ทว่า มีมาตรฐานตามข้อกำหนดของสถานพยาบาลหรือไม่ เป็นต้น

คดีเหมืองทองอัครา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายการเมืองเรียกร้องให้นายกฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการต่อสู้คดีกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเตด ประเทศออสเตรเลีย บริษัทแม่ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด กรณีใช้อำนาจตามมาตรา 44 สั่งปิดเหมืองทองจนเกิดความเสียหายว่า ไม่ได้ใช้ ม.44 สั่งปิดเหมือง แต่ให้หยุดดำเนินการชั่วคราวจนกว่าจะมีพ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่ แล้วให้ขออนุญาตดำเนินการอีกครั้ง เนื่องจากมีหลายปัญหาเกิดขึ้น เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องการบุกรุกพื้นที่บางส่วน จึงให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งสาธารณสุข แรงงาน วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม เข้าไปตรวจสอบ และยังมีกรรณโอรณเกี่ยวกับการทุจริตซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของป.ช. แต่บริษัทเลิกจ้างคนและปิดเหมืองเอง และเมื่อมีพ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่ก็ไม่ได้มาขออนุญาตดำเนินการ แต่กลับไปฟ้องร้องต่อศาลต่างประเทศ ก็ต้องไปจ้างทนายสู้คดี ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ผล ส่วนถ้าประเทศไทยชนะ สามารถเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบค่าจ้างทนายได้หรือไม่ แล้วแต่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

วิธีดูแลสูงวัยสำคัญ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่เกิดอาการสำคัญ หรือมีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น จะมีอาการหายใจติดขัด มีเสียงหวีดขณะหายใจ พยายามพูดแต่ไม่มีเสียง อาจหมดสติภายใน 4-5 นาที และอาจจะเสียชีวิตได้ ผู้ดูแลต้องช่วยโดยการยืนด้านหลังผู้สูงอายุ ใช้มืออ้อมจากด้านหลังมากำมือประสานไว้ที่หน้าท้องผู้สูงอายุเหนือสะดือเล็กน้อย กระแทกมือขึ้นด้านบนบริเวณกะบังลมอย่างรวดเร็วโดยใช้แรงพอสมควร ตามจังหวะที่ผู้สูงอายุพยายามหายใจเอาสิ่งที่อุดกั้นออก ทั้งนี้ การป้องกันอาการสำคัญ หรือภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น ทำได้โดยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันผู้สูงอายุ หลีกเลี่ยงอาหารที่อาจทำให้สำลักง่าย ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืนควรปรึกษาแพทย์เพื่อฝึกการกลืน และรับรักษาเมื่อมีปัญหาเรื่องไอหรือเสมหะ

งานมติชนเฮลท์แคร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ข่าวสด-มติชน จัดงานเฮลท์แคร์ ปี 2020 แสดงนวัตกรรมด้านการแพทย์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 900 เข็ม ตรวจสอบสุขภาพฟรี 12 รายการ จากรพ.ชั้นนำกว่า 10 แห่ง และแจกกล้าไม้หลากหลายพันธุ์ ระหว่างวันที่ 3 - 6 ก.ย.นี้ ที่สามย่านมิตรทาวน์

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

